



# TÔN VINH

## GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2024



Phiên họp Hội đồng xét tặng giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

Tại trụ sở Trung ương Đoàn, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 đã tổ chức phiên họp lần hai và quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.

Chủ trì phiên họp có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; nhà báo Phùng Công Sương - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Ủy viên thường trực Hội đồng; cùng đại diện các Ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín và các cơ quan báo chí truyền thông.

Nhà báo Phùng Công Sương cho biết, trong phiên họp đầu tiên, Hội đồng đã chọn ra 19 đề cử để đưa vào vòng bình chọn trực tuyến trên internet. Cùng với đó, Thường trực Giải thưởng đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ của từng đề cử thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm cơ quan chức năng, Ban, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị đề cử và cơ quan báo chí.

Tại phiên họp thứ hai, các thành viên Hội đồng tiếp tục thảo luận, phân tích và so sánh thành tích của từng ứng viên để đảm bảo tính công bằng, khách quan. Bằng sự tận tâm và trách nhiệm, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín, lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024.

Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 diễn ra vào tối 23/3 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Đây là sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Các gương mặt được vinh danh đều là những người trẻ tài năng, không ngừng phấn đấu, sáng tạo và có đóng

góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất đến hoạt động xã hội, thể thao, nghệ thuật. Họ không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là tấm gương sáng để các bạn trẻ khác noi theo.

Bên cạnh Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Kỷ niệm chương của giải thưởng, mỗi Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng; Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng được trao tặng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cũng tổ chức chuỗi hoạt động tri ân và hành trình về nguồn đầy ý nghĩa. Các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng sẽ tham gia những chuyến đi đặc biệt như hoạt động báo công tại Đền Hùng (Phú Thọ) và các địa danh lịch sử ở một số tỉnh, thành phía Bắc. Đây là cơ hội để tri ân công lao của thế hệ đi trước và là dịp để các tài năng trẻ hun đúc thêm tinh thần yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng.

Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là một trong những giải thưởng danh giá dành cho thế hệ trẻ, nhằm ghi nhận và tôn vinh những tấm gương xuất sắc. Từ những thành công của các cá nhân tiêu biểu, thế hệ trẻ hôm nay có thêm động lực để không ngừng học tập, sáng tạo và phát triển bản thân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Những câu chuyện về nghị lực, ý chí và tinh thần trách nhiệm của các gương mặt trẻ sẽ tiếp tục được lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng.

**THẢO PHAN**

STT	ĐỀ CỬ	LĨNH VỰC	ĐƠN VỊ
1	<b>Nguyễn Hữu Tiến Hưng</b>	Học tập	Học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh (hiện là sinh viên Đại học Y Hà Nội).
2	<b>Thân Thế Công</b>	Học tập	Học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang (hiện là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội).
3	Tiến sĩ <b>Phạm Huy Hiệu</b>	Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo	Giảng viên Viện Kỹ thuật và khoa học máy tính, chuyên gia nghiên cứu Trung tâm Sức khỏe thông minh, trường Đại học VinUni.
4	Tiến sĩ <b>Nguyễn Viết Hương</b>	Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo	Phó Trưởng khoa Khoa học và kỹ thuật vật liệu, trường Đại học Phenikaa.
5	<b>Hoàng Khắc Hiếu</b>	Lao động sản xuất	Trưởng phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
6	Đại úy <b>Nguyễn Hoàng Hải Quang</b>	Quốc phòng	Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân.
7	Đại úy <b>Trần Vĩnh Chiến</b>	An ninh trật tự	Phó Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Hồ Chí Minh.
8	Xạ thủ <b>Trịnh Thu Vinh</b>	Thể dục Thể thao	Đội bắn súng Công an Nhân dân, Đội tuyển Bắn súng quốc gia Việt Nam.
9	<b>Nguyễn Huỳnh Sơn</b> (Soobin Hoàng Sơn)	Văn hóa nghệ thuật	Ca sĩ tự do.
10	<b>Phùng Quang Trung</b>	Hoạt động xã hội	Trưởng nhóm các bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline.

### 10 GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2024.



Hội đồng cũng lựa chọn 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.